



ประกาศ

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2567

.....

ตามที่ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ร่วมกับโรงเรียนในเครือข่ายฯ จำนวน 9 โรงเรียน ดำเนินการรับสมัครและสอบคัดเลือกนักเรียนที่เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ใน 5 สาขาวิชา คือ คณิตศาสตร์ คอมพิวเตอร์ เคมี ชีววิทยา และฟิสิกส์ นั้น

ศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ขอประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าค่ายอบรมโอลิมปิกวิชาการ ค่าย 1 ประจำปีการศึกษา 2567 จำนวน 5 สาขาวิชา ตามรายชื่อแนบท้ายประกาศนี้ หรือเรียกดูข้อมูลได้ที่ [www.sc.su.ac.th](http://www.sc.su.ac.th)

ผู้ที่มีรายชื่อผ่านการคัดเลือกเข้าค่าย 1 จะต้องมาเข้าค่ายอบรม ณ ศูนย์อบรมที่กำหนด โดยผู้ผ่านการคัดเลือก **ทั้งตัวจริง และสำรอง** ต้องกรอกรายละเอียดในแบบตอบรับการเข้าค่าย 1 download ที่ [www.sc.su.ac.th](http://www.sc.su.ac.th) และส่งแบบตอบรับถึงศูนย์อบรมฯ ที่ได้รับคัดเลือก ภายในเวลา 16.30 น. ของวันพฤหัสบดีที่ 26 กันยายน 2567 (มีค่าธรรมเนียมของโรงเรียน พร้อมประทับตราโรงเรียน) ผู้ใดไม่ส่งแบบตอบรับการเข้าค่าย 1 ภายในวันเวลาที่กำหนดจะถือว่าสละสิทธิ์การเข้าค่าย และทางศูนย์อบรมฯ จะติดต่อผู้ที่ได้อันดับสำรอง (เฉพาะผู้ได้อันดับสำรองที่ส่งแบบตอบรับการเข้าค่าย) มาเข้าค่าย 1 ตามอันดับต่อไป หากสาขาวิชาที่มีผู้ผ่านการคัดเลือก (ตัวจริง) ส่งแบบตอบรับครบตามจำนวนรับที่กำหนดไว้ในประกาศ ก็จะไม่เรียกอันดับสำรอง **ทั้งนี้การพิจารณาตัดสินของคณะกรรมการศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร ถือเป็นที่สุด** (นักเรียนที่เป็นตัวจริงหากส่งแบบตอบรับแล้วให้โทรแจ้งศูนย์อบรมทราบด้วยเพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบเอกสาร)

อบรมค่าย 1 ระหว่างวันที่ 3 - 17 ตุลาคม 2567 ทุกวันไม่มีวันหยุด หรือเป็นไปตามข้อกำหนดของสาขา นั้น ๆ ให้นักเรียนไปรายงานตัวเข้าหอพักในวันพฤหัสบดีที่ 3 ตุลาคม 2567 ณ ศูนย์อบรมที่ได้รับคัดเลือก นักเรียนทุกคนต้องอยู่หอพักที่ศูนย์อบรมจัดเตรียมไว้ให้ และมีเวลาเรียนไม่น้อยกว่า 80% จึงจะได้รับวุฒิบัตร และมีสิทธิ์สอบคัดเลือกเพื่อเข้าค่าย 2 สอบถามรายละเอียดกำหนดการรายงานตัวและข้อมูลอื่น ๆ ได้จากศูนย์อบรมของแต่ละสาขาวิชา

ทั้งนี้ขอความร่วมมือให้นักเรียนสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาในระหว่างการเข้าค่าย 1 และหมั่นล้างมือให้สะอาด นักเรียนและผู้ปกครองของนักเรียนที่เข้าค่าย 1 จะต้องให้ความร่วมมือกับศูนย์อบรมอย่างเคร่งครัดตามมาตรการของศูนย์อบรมดังกล่าว และมาตรการอื่นใดของศูนย์อบรมที่จะประกาศตามมาในอนาคต

ให้ประธานศูนย์ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มีปัญหาจากการปฏิบัติ ตามประกาศฉบับนี้ ให้ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร เป็นผู้วินิจฉัยและคำวินิจฉัยนั้นถือเป็นที่สุด

ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2567

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณรงค์ ฉิมพาลี)

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์

ประธานศูนย์โอลิมปิกวิชาการ สอวน. มหาวิทยาลัยศิลปากร